

การ์ตูน'จิตตนคร'พร้อมเผยแพร่

พระสากขวงศิวสุทธี (อนิลมาน ธัมมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า ตามที่วัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือชিপ้า ได้จัดสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง "เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โดยได้จัดทำขึ้นมา 1 ตอน และได้นำไปฉายให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับชมแล้วนั้น ขณะนี้ทางชิป้าได้สานต่อโครงการดังกล่าวและได้จัดสร้างเสร็จแล้ว จำนวน 30 ตอน ความยาวตอนละ 20 นาที เพื่อนำมาเผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องของจิต รวมทั้งการรู้จักตัวของเราเอง

พระสากขวงศิวสุทธีกล่าวต่อว่า ที่สำคัญยังเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ว่า หนังสือสอนพระพุทธศาสนายกถิ่นไปแก่สมเด็จพระสังฆราช ให้เด็กเล็กๆ จำประวัติมาเกินไป อย่างสอนอริยสัจแก่เด็กเล็กๆ เหมือนจะให้เด็กเป็นพระ

อรหันต์ จะทำให้เด็กเข้าใจได้อย่างไร น่าจะสอนบทธรรมง่ายๆ ที่เป็นประโยชน์ในการอบรมเด็กด้วย เช่น ความเพียร และน่าจะจัดเป็นหลักสูตรสูงขึ้นไปโดยลำดับ แทรกพุทธประวัติ นิทานชาดก บทสอนพุทธศาสนา ได้มีจัดไว้ทำนองนี้ น่าจะทำแจกหรือมีจำหน่ายถูกๆ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ จึงสนองพระราชดำริพระนิพนธ์หนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลกขึ้นมา ใช้ภาษาง่ายๆ ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เข้าถึงเด็กและเยาวชน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้จัดพิมพ์เรื่อง "จิตตนคร นครหลวงของโลก" เพื่อเผยแพร่ในหลายวาระ

ด้านนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือชิป้า รักษาการแทน ผอ.ชิป้า กล่าวไว้ว่า ทางชิป้าเริ่มทดลองฉายการ์ตูนแอนิเมชัน เมืองนิรมิตแห่งจิตตนครให้ประชาชนได้ดู ในงานนิทรรศการของสมเด็จพระสังฆราช ปรากฏเสียงตอบรับดีเกินคาด ทางชิป้าจึงได้ให้การสนับสนุนการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร ครบทุกตอน เพื่อตั้งใจเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชันชุดดังกล่าวให้เข้าถึงประชาชนทุกคน จากนั้นจะขยายไปยังต่างประเทศแปลเป็นภาษาต่างๆ ให้สมกับที่กล่าวกันว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก